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จํานําขาวจํานนมูดีสช้ีเครดิตลบ 'วรงค'ชงป.ป.ช. 
เมื่อวันจันทรท่ี 3 มิ.ย. 2556 มูดีส อินเวสเตอร เซอรวิส บริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือชั้นนําระดับโลก ได

ออกรายงานแนวโนมสินเชื่อของมูดีส โดยในสวนของไทยนั้นไดระบุวา ภาวะขาดทุนจากโครงการรับจํานําขาวทุก

เมล็ดของรัฐบาล ท้ังท่ีเผชิญอยูในปจจุบันและท่ีกําลังจะเกิดในอนาคตนั้น หากรัฐบาลไมมีการปรับเปลี่ยนนโยบาย ก็

จะกอใหเกิดความยากลําบากตอการบรรลุเปาหมายจัดทํางบประมาณสมดุลภายในป 2560 และจะนํา ไปสูความ

นาเชื่อถือของประเทศท่ีลดลง 

มูดีสระบุในรายงานวา ผลขาดทุนของโครงการรับจํานําขาวในฤดูกาลผลิต 2554/55 มีมากกวาท่ี

กระทรวงการคลังไดคาดการณไว โดยขาดทุนถึง 200,000 ลานบาท สูงกวาท่ีธนาคารโลกประเมินไวท่ี 115,000 ลาน

บาท และกระทรวงการคลังประเมินไวท่ี 70,000-80,000 ลานบาท ทําใหการประเมินกอนหนาท่ีวา โครงการรับจํานํา

ขาวในป 2554/55 จะขาดทุนเปนปริมาณเทากับ 1% ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ขยับขึ้นไปอยูท่ี 

1.7% ตอจีดีพี หรือคิดเปน 7.8% ของรายจายท้ังหมดในป 2555 

"การขาดทุนท่ีเกิดขึ้นในโครงการรับจํานําขาวจะมีมากขึ้นไปอีก จากการอุดหนุนเพิ่มเติมตอเนื่องของ

รัฐบาล ซึ่งจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงตอความต้ังใจลดการขาดดุลงบประมาณของประเทศ โดยกอนหนานี้เราคาดการณวา 

ในปงบประมาณ 2556 จะขาดดุล 3.1% ตอจีดีพี ซึ่งสิ่งท่ีเผชิญอยูนี้จะทําใหเปาหมายในการจัดงบประมาณสมดุลในป 

2560 ของไทยทาทายอยางยิ่ง รวมถึงยังเปนปจจัยลบตอเครดิตประเทศ ซึ่งปจจุบันอยูท่ี Baa1 คือแนวโนมมี

เสถียรภาพดวย" มูดีสระบุในรายงาน 

นายกิตติรัตนกลาวเรื่องนี้วา ยังไม สามารถใหความเห็นหรือขอมูลใดๆ ได เนื่องจากยังไมทราบ

รายละเอียด แตได สั่งการใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ อยางสํา นักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ไปศึกษาขอมูลเพื่อ

ชี้แจงถึงเรื่องดังกลาวตอไป 

"ผมยังไมมีโอกาสดูขอมูลท่ีชัดเจน จึงยังไมอยากใหความเห็นอะไร" นายกิตติรัตนย้ําและอธิบายถึงการ

ขาดทุนในโครงการวา ไดชี้แจงแลวในการประ ชุมพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประ มาณรายจายประจําป พ.ศ.

2557 และ น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกฯ ก็ยืนยันวา โครงการดังกลาวไดผลในภาพรวมและทําใหเศรษฐกิจดีขึ้น 

ขณะท่ีเกษตรกรก็มีความเปนอยูและรายไดท่ีดีขึ้นดวย 

นางวัชรี วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย กลาววา รัฐบาลไมมีความต้ังใจทําโครงการรับจํานําขาวถาวร 

เปนเพียงการชวยเหลือเกษตรกรในระยะหนึ่งเทานั้น เพราะโครงการท่ีทําอยูปจจุบันจะมีการเพิ่มขีดความสามารถให

ชาวนาควบคูดวย ซึ่งจะจัดพื้นท่ีปลูกขาว (โซนนิง) เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรปลูกขาวในโซนนิงตอไปในอนาคต 

นางวัชรียังกลาวถึงกรณี คณะกรรมการปดบัญชีโครงการรับจํานําขาวไดสรุปโครงการวาขาดทุนรวม 

260,000 ลานบาท วา ยังไมทราบขอมูลท่ีชัดเจนวาคํานวณตัวเลขจากอะไรบาง เมื่อขาวในสต็อกของรัฐบาลจาก

โครงการรับจํานําป 2554/55 และป 2555/56 ยังไมไดระบายออกจนหมด ยังเหลืออีกจํานวนมาก ดังนั้น จะอางวา

ขาดทุนเปนมูลคาดังกลาวคงไมถูกตองนัก 

นางวัชรีกลาวอีกวา หลังจากท่ีเปนขาวไดพยายามติดตอขอขอมูลไปยังกระทรวงการคลัง แตไดรับคําตอบ

วา ผูใหญไมใหขอมูล กระทรวงจึงยังไมชี้แจงอะไร เพราะเคยชี้แจงไปแลวแตไมมีใครเชื่อ และไมอยากใหฟงขอมูล

เพียงดานเดียว อยากใหฟงขอมูลรอบดานมากกวา ในฐานะคนทํางานยืนยันวา ตัวเลขขาดทุนไมนามากถึง 260,000 

ลานบาท เพราะใชเงินในโครง การรับจํานําป 2554/55 ไปรวม 2 รอบ 337,000 ลานบาท และเงินท่ีคาดวาจะใชของป 
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2555/56 ท้ัง 2 รอบ 302,000 ลานบาท ซึ่งท้ัง 2 โครงการยังไมไดปดบัญชีเพราะขาวยังขายไมหมด จึงไมนาคํานวณ

ไดวามีผลขาดทุนเทาไร 

"การคืนเงินขายขาวในสต็อกรัฐบาลใหกระทรวงการคลังนั้น ยังถือวาใกลเคียงกับแผนท่ีกรมการคา

ตางประเทศกําหนด แตปญหาสําคัญท่ีทําใหการคืนเงินลาชา เนื่องจากขาวจากโครงการรับจํานําป 2554/55 ผูซื้อยัง

ขนของไมหมด จึงไมมีการเก็บเงินคาขาวในสวนนั้น แตไดเรงรัดแลว สวนสัญญาใหมๆ จะใหชําระคาขาวกอนขนออก

จากโกดัง" นางวัชรีระบุ 

วันเดียวกัน นพ.วรงค เดชกิจวิกรม ส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปตย ซึ่งเปนผูอภิปรายเปดโปงโครงการ

จํานําขาวอยางตอเนื่อง เปดผยวา ในวันพุธท่ี 5 มิ.ย.นี้ เวลา 10.00 น.จะเดินทางไปยื่นหนังสือตอคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อใหตรวจสอบการระบายขาวคางเกาในโครง การรับจํานําป 

2554/55 เมื่อวันท่ี 21 ธ.ค.54 ท่ีมีนายภูมิ สาระผล อดีต รมช.พาณิชย เปนประธาน และมี พ.ต.นพ.วีระวุฒิ วัจนะพุก

กะ เลขานุการ รมว.พาณิชย รวมเปนกรรมการ รวมท้ังคณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ (กขช.) ท่ีมี น.ส.ยิ่ง

ลักษณ ชินวัตร นายกฯ เปนประธาน และมีนายกิตติรัตน ณ ระนอง อดีต รมว.พาณิชย รวมอยูในคณะกรรมการดวย 

เพราะการระบายขาวมีการ ทุจริตท่ีสมรูรวมคิด ท้ังฝายการ เมืองและขาราชการประจํา การยื่นเรื่องตอ ป.ป.ช.จึงยื่น

ฟองคณะ กรรมการท้ัง 2 ชุด โดยท่ีไมละ เวนขาราชการและภาคธุรกิจท่ีสมรูรวมคิดดวย 

นพ.วรงคแสดงความกัง วลวา รูปแบบการระบายขาวดังกลาวอาจลามถึงปจจุบัน จึงไดขอให ป.ป.ช.

ตรวจสอบการระบายขาวตอเนื่องจนถึงสมัยนายบุญทรง เตริยาภิรมย รมว.พาณิชยเพิ่มเติมดวย และยังไดเตรียมนํา

ขอมูลการระบายขาวท่ีมีรายละเอียดยากๆ มาทําเปนแอนิเมชันความยาว 2 นาที เพื่อเผยแพรใหประชาชนท่ัวไปท่ี

สนใจติดตามผานโซเชียลมีเดียไดเขาใจงายดวย รวมท้ังรายละเอียดก็จะนําไปทําเปนพ็อกเกตบุกเพื่อเผยแพรขอมูล

ตอไป ซึ่งพรรคเพื่อไทยไมตองหวงวาจะไมมีขอมูลการอภิปรายไมไววางใจ เพราะไดเตรียมต้ังชื่อการอภิปรายภาค 3 

แลววาจุดจบจํานําขาว หรืออวสานรัฐบาลยิ่งลักษณ 

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหนาพรรคประชาธิปตย  กลาวถึงขาวท่ีพนมเปญโพสตระบุวา ไทยเปนผูซื้อ

ขาวกัมพูชาอันดับ 4 วา ไมรูสึกผิดปกติ เพราะคาด การณอยูแลววาหากรัฐบาลใชนโยบายจํานําขาว โดยรับซื้อใน 

ราคาท่ีสูงกวาตลาด ก็จะดึงขาวจากประเทศเพื่อนบานเขามา จึง อยากใหกระทรวงพาณิชยทบ ทวนนโยบายไรซเท

รดโซน ท่ีจะซื้อขาวสารจากกัมพูชามาแปรสภาพเปนขาวเปลือกเพื่อทําตลาด 

ท่ีมา  หนังสือพิมพไทยโพสต 
 

อางผูซื้อขนขาวชาทําใหคืนเงินคลังสะดุด 
นางวัชรี วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการจัดทําบัญชีหนุนเวียนและ

กรอบวงเงินสินเชื่อท่ีเหมาะสมการดําเนินโครงการรับจํานําขาวเปลือกตามนโยบายรัฐบาล กลาววา กระทรวง

พาณิชยไมมีแผนท่ีจะขอใหคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติเงินกูเพื่อใชจายในโครงการรับจํานําขาวเปลือกป 

2555/56 รอบ 2 เพิ่มเพราะสภาพคลองในโครงการยังดีอยู โดยการคืนเงินใหธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร (ธกส.) ยังถือวาใกลเคียงกับแผนท่ีไดใหไวเมื่อตนป แตปญหาสําคัญท่ีทําใหการคืนเงินลาชาเนื่องจากขาว

จากโครงการรับจํานําป 2554/55 ผูซื้อยังมาขนของไมหมดจึงไมมีการเก็บเงินคาขาวในสวนนั้น เชนเดียวกับโครงการ

ป 2555/56 ท่ีขาวบางสวนอนุมัติขายไปแลวแตผูซื้อยังไมมารับมอบก็ทําใหกรมการคาตางประเทศ ในฐานะคูสัญญา

ไมสามารถเก็บเงินคาขาวไดเชนกัน 

อยางไรก็ตาม เบื้องตน การใชเงินในโครงการยังเปนไปตามแผน ซึ่งอนุกรรมการฯ จะทําหนาท่ีในการ

ประเมินสภาพคลองและพิจารณาเสนอกรอบการกูใหสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ดําเนินการกูหากจําเปน 

ซึ่งขณะนี้การใชเงินยังเปนไปตามกรอบวงเงินท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติไวคือ 4.1 แสนลานบาทตามเดิม 
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"จําตัวเลขไมไดวาคืนเงินใหธกส.ไปเทาไหรแลว แตก็ใกลเคียงกับแผนท่ีบอกไว ซึ่งการขายขาวจะชําระเงิน

แลวขนของไป ตอนนี้ก็เรงใหมีการมาขนของและคืนใหธกส.เร็วขึ้นอีก อนุกรรมการฯท่ีเปนประธานอยู จะทําหนาท่ีดู

วามีเงินเขามาเทาไหร ตองใชไปเทาไหร ดูถึงเดือนก.ย. 2556 ก็มั่นใจวาเพียงพอ ไมตองกูเพิ่ม” นางวัชรี กลาว 

สําหรับการออกมาระบุวาโครงการรับจํานําขาดทุนถึง 2.6 แสนลานบาทนั้น นางวัชรี กลาววา ในฐานะ

คนทํางานอยูกับขอมูลท่ีเปนตัวเลขจริง ยืนยันวาตัวเลขขาดทุนไมนาจะมากถึง 2.6 แสนลานบาท เพราะใชเงิน

สําหรับโครงการรับจํานําป 2554/55 ไป รวม 2 รอบ 3.37 แสนลานบาท และเงินท่ีคาดการณวาจะใชของป 2555/56 

ท้ัง 2 รอบ 3.02 แสนลานบาท ซึ่งท้ัง 2 โครงการยังไมสามารถปดบัญชีได เพราะขาวท่ีไดตกลงขายผานรัฐตอรัฐของ

ป 2554/55 ผูซื้อยังขนไมหมดเงินยังไมไดครบ จึงสงสัยวามีการสรุปตัวเลขออกมาไดอยางไร ดังนั้น กระทรวง

พาณิชยจึงไดขอขอมูลดังกลาวไปยังกระทรวงการคลังแตไมไดรับคําตอบ ลาสุดจึงขอขอมูลในสวนท่ีคลังสงไป

รายงานนายกรัฐมนตรี ขณะนี้อยูระหวางศึกษาขอมูลดังกลาว 

ท่ีมา กรุงเทพธุรกิจออนไลน 
 

พาณิชยช้ีเปนไปไมไดขาวเขมรสวมสิทธ์ิจํานํา 
นางวัชรี วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย กลาวถึงกรณีท่ีคณะกรรมการปดบัญชีโครงการรับจํานําผลผลิต

ทางการเกษตร สรุปผลการดําเนินโครงการรับจํานําขาววา ขาดทุนประมาณ 260,000 ลานบาทนั้น ขณะนี้ยังไมเห็น

รายละเอียด แตสวนตัวเชื่อวา ตัวเลขการขาดทุนดังกลาวไมนาเปนไปได เพราะโครงการรับจํานําปการผลิต 54/55 

และป 55/56 ใชวงเงินการรับจํานําเฉลี่ยปละ 300,000 ลานบาทเทานั้น อีกท้ังในจํานวนเงินดังกลาวมาจากหลายป

การผลิต ไมใชเฉพาะของรัฐบาลนี้เทานั้น สวนโครงการรับจํานําในปการผลิต 55/56 ของรัฐบาลชุดนี้จะขาดทุนถึง 

100,000 ลานบาทหรือไม ตองดูจากปริมาณขาวท่ียังเหลืออยูในคลังกลาง รวมท้ังวิธีการคิดคํานวณปริมาณขาวของ

คณะกรรมการปดบัญชีฯ วามีวิธีการคิดอยางไร 

ปลัดกระทรวงพาณิชย กลาววา ท่ีผานมาทางกระทรวงพาณิชยเคยขอขอมูลกรอบการคํานวณผลการปด

บัญชีโครงการรับจํานําขาว ท่ีระบุวาขาดทุน 260,000 ลานบาท ไปท่ีกระทรวงคลังแลว แตไดรับการปฏิเสธ โดยอาง

วาผูใหญสั่งหามเปดเผยขอมูล 

เมื่อสื่อมวลชนถามวา สามารถนําขอมูลในการปดบัญชี ท่ีแลวเปดเผยตอสาธารณชนไดหรือไม 

ปลัดกระทรวงพาณิชย ระบุวา ยังไมเห็นรายละเอียดในการคํานวณท้ังหมด 

ท้ังนี้ ยืนยันวา โครงการรับจํานําขาวไมมีเจตนาซื้อขาวในราคาแพงเพื่อขายราคาถูก แตตองการดึงราคา

ขาวในตลาดใหสูงขึ้น และยังมีความเชื่อวาไมขาดทุน เพราะอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ในปท่ีผานมาท่ี

ขยายตัว 6.4% มีสวนมาจากโครงการรับจํานําดวย 

ท้ังนี้ กระทรวงพาณิชยไดทยอยคืนเงินการระบายขาวใหธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.

ก.ส.) ไปแลวกวา 80,000 ลานบาท จากเปาหมายปนี้ท่ีจะตองคืนเงินใหได 220,000 ลานบาท 

สวนกรณีท่ีหนังสือพิมพพนมเปญโพสต รายงานวา ปริมาณการสงออกขาวของกัมพูชาเพิ่มขึ้น และ

บางสวนไหลเขามายังประเทศไทย ท้ังยังมีการต้ังขอสังเกตวา ขาวในจํานวนนี้จะนํามาสวมสิทธิ์ในโครงการรับจํานํา

นั้น ปลัดกระทรวงพาณิชย ยืนยันวาไมสามารถทําได เนื่องจากรัฐบาลไทยยังหามนําเขาขาวเปลือกเขามาในประเทศ

อยู แมมีรายงานการลักลอบนําเขาขาวสารมาบางก็ตาม 

ท่ีมา กรุงเทพธุรกิจออนไลน 
 

'เตน'โตประมูลขายขาวโปรงใส 
นายณัฐวุฒิ ใสยเก้ือ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย กลาวถึงกรณีท่ีถูกโจมตีโครงการจํานําขาวใน

การประชุมสภา วาขอมูลท่ีฝายนํามาอภิปรายนั้นมีความคลาดเคลื่อนหลายเรื่อง โดยเฉพาะการระบายขาวครั้งลาสุด

นั่นเปนการระบายขาวเกาเสื่อมคุณภาพของป 2548/2549 ซึ่งไดรับความเสียหายจากเหตุน้ําทวม ทําให
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คณะกรรมการระบายขาวนําออกมาประมูลปริมาณราว 2 แสนตันซึ่งมีการประกาศทีโออารอยางชัดเจน และมี

ผูประกอบการหลายรายท่ีประมูลได รวมท้ังโรงสีโชควรลักษณท่ีประมูลขาวในโกดังของโรงสีทรัพยยืนยงในราคาตัน

ละ 5,700 บาท 

ท้ังนี้ การประมูลเปนแบบเหมาคลังทําใหผูท่ีประมูลจะตองเสี่ยงเอาเองวาจะประมูลขาวในโกดังใด และ

ราคาเทาใด อยางไรก็ตาม เมื่อโชควรลักษณสามารถประมูลได แตทางทรัพยยืนยงซึ่งเปนเจาของโกดังรูเสนอซื้อตอ

ในราคา 12,000 บาทตอตัน ทางโชควรลักษณจึงขายให แตเมื่อโชควรลักษณจะตองไปขนขาวในสวนท่ีเหลือ กลับไม

มีขาวในโกดังจึงไปแจงตอองคการคลังสินคา (อ.ค.ส.) ในท่ีสุดเมื่อไมมีขาวสงมอบให อ.ค.ส. จึงแจงความดําเนินคดี

กับบริษัททรัพยยืนยง 

"ขณะนี้ยังเปนคดีความกันอยู แตท่ีฝายคานพูดเหมือนวาเปนพวกเดียวกัน จึงไมนาจะเปนความจริง และ

ไมไดมุบมิบขายเพราะมีการเปดประมูลอยางชัดเจน" นายณัฐวุฒิกลาวและวา สวนประเด็นเรื่องเลขาฯ รมว.พาณิชย 

ท่ีถูกกลาวหาวาเขาไปมีสวนเก่ียวของดวยนั้น ตนไมไดรูจักแตอยางใด 

สวนเรื่องการปดบัญชีโครงการจํานําขาวป 2554/2555 นั้นยังไมทราบรายละเอียด ตัวเลขท่ีวาขาดทุนถึง 

2.6 แสนลานบาทนั้น ตนอยากทราบวิธีการคํานวณ และต้ังขอสงสัยวาไดมีการนําขาวท่ียังไมไดจําหนายมาคํานวณ

ดวยหรือไม หากรวมแลวคํานวณบนพื้นฐานความเปนไปไดของราคาท่ีคาดวาจะขายไดหรือไม ซึ่งอยางนอยควรเปน

ราคาตํ่าสุดท่ีคาดวาจะขายได จึงยังไมนาจะสรุปไดวาโครงการจํานําจะขาดทุนขนาดนั้น 

สําหรับเงินท่ีใชในโครงการจํานําขาวซึ่งจะใชเปนเงินหมุนเวียนเมื่อมีขาวเขาโครงการทางกระทรวงพาณิชย

ก็จะระบายออกไปผาน 5 วิธีการตามท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติไวแลวเทานั้น โดยลาสุดมีเงินนําสงคืนธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร แลว 1.4 แสนลานบาท พรอมท้ังยืนยันวารัฐบาลจะเดินหนาโครงการจํานําขาว

ตอไป โดยราคาจํานําขาวเปลือกตันละ 15,000 บาท ขาวหอมมะลิตันละ 20,000 บาท ยังไมไดมีแนวทางลดราคา

จํานําดังกลาวลงแตอยางใด 

ท่ีมา คมชัดลึก 
 

ชาวนา-ผูสงออก แนะรฐั ปรับเกณฑรับจํานําขาว 
เมื่อวันท่ี 2 มิถุนายน นายประสิทธ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาไทย กลาววา สมาคมฯไดรับการสอบถาม

มากสําหรับโครงการรับจํานําขาวเปลือกป 2557 วาจะดําเนินการอยางไร หลังโครงการรับจํานําขาวเปลือกป 

2555/56 สิ้นสุดเดือนกันยายนนี้ โดยชาวนายังตองการใหมีโครงการรับจํานําตอไป หากไมมีก็จะถูกนายทุนกดราคา

ซื้อขาวเหมือนในอดีต  

"ก็เขาใจในเรื่องการขาดทุนจากโครงการรับจํานําขาวและระบายขาวในราคาไมเทารับจํานํา แตการพยุง

ราคาขาวไมวาแบบใดก็ขาดทุน คงตองมีสวนการลดภาระรัฐบาลโดยปรับหลักเกณฑ คือกําหนดพื้นท่ีเพาะปลูกและ

วงเงินการใหสิทธิรับจํานําของชาวนาตอรายท่ีเปน เจาของท่ีดินหรือทํานาจริง เพราะกวา 80% ท่ีเปนชาวนารายยอย 

จะมีผลผลิตไมมาก และเงินจํานําตอรายก็ไมเกิน 5 แสนบาทตอรอบ โดยไมตองกําหนดวาจะรับจํานําทุกเมล็ด" นาย

ประสิทธิ์กลาว 

ดานนายชู เกียรติ โอภาสวงศ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผูสงออกขาวไทย กลาววา การซื้อขายขาวชวง 2-3 

เดือนนี้ยังไมคึกคัก ตลาดรอดูสถานการณ เพราะผลผลิตขาวใหมในหลายประเทศกําลังออกตลาด โดยเฉพาะขาว

เวียดนาม และนโยบายระบายขาวในสตอกของหลายประเทศ โดยเฉพาะอินเดียและไทย ซึ่งมีกระแสขาววาจะระบาย

เปนระยะๆ ทําใหตลาดลังเลและนําเขาขาวตามท่ีจําเปน ทําใหราคาขาวโลกยังผันผวน และแขงกันลดราคา การ

สงออกขาวไทยยังชะลอตัวจากปกอน ปริมาณสงออกตอเดือนก็ตํ่ากวาปกอนไมถึง 5 แสนตัน โดยชวง 4 เดือนการ

สงออกขาวไทยมีกวา 2 ลานตัน ติดลบกวา 10% เทียบชวงเดียวกันปกอน 
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"รัฐควรทบทวน หากจะยังรับจํานําก็ควรดูราคาไมหสูงเกินท่ีตลาดจะรับได เพื่อใหขาวไปอยูกับพอคาบาง 

สวนสตอกเดิมก็นาจะปลอยระบายแมจะขาดทุน แตจะดีกวาท่ีเก็บขาวในโกดังไวนานๆ แลวเสื่อมสภาพขายไดราคา

ตํ่าลงเรื่อยๆ ผมวายอมขาดทุนนอยดีกวาขาดทุนมาก ก็รับรูกันมาตลอดวา โครงการรับจํานําขาวขาดทุน แตไม

ชัดเจนวาขาดทุนจริงๆ เทาไรแน เพราะมักอางเปนความลับ รัฐบาลนาจะใชโอกาสนี้เปดเผยขอมูล เชื่อวาสังคมจะรับ

ไดหากขาดทุนเพื่อชวยชาวนาท้ังหมด ไมใชมีอะไรท่ีแอบแฝง" นายชูเกียรติกลาว 

ท่ีมา นสพ.มติชน 
 

โรงสีชงระบายขาวผานเอเฟต  
แหลงขาวจากสมาคมโรงสีขาวเปดเผยวา กลุมโรงสีกําลังจัดทํารายละเอียดและวิธีการระบายขาวรัฐบาลใน

ตลาดซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา (เอเฟต) ซึ่งกระทรวงพาณิชยมีแนวคิดจะเพิ่มการซื้อขาวเปลือกในตลาดเอเฟต 

เพื่อใชเปนเครื่องมือในการพยุงราคาขาวเปลือกและระบายขาวในสตอกรัฐบาล โดยกลุมโรงสีเห็นดวยท่ีจะระบายขาว

ในตลาดเอเฟต แตตองมีการวางหลักเกณฑท่ีจูงใจเพียงพอ ไมเชนนั้นจะไมไดรับความสนใจและกลายเปนเครื่องมือ

ในการกดดันราคาขาวแทน 

แหลงขาวกลาววา ท่ีผานมายังไมเคยระบายขาวเปลือกในเอเฟต เพราะไมมีหลักเกณฑประกอบวาจะคิด

ราคา ตางจากขาวสารท่ีมีเกณฑกลางกําหนดแลว เบื้องตนจะเสนอใหกระทรวงพาณิชยเปนตัวแทนนายหนาคา

ขาวเปลือก โดยการเปดใหชาวนานําขาวมาฝากขาย มีการชดเชยราคาขาวบางสวน หากการเสนอซื้อขาวจากโรงสี

นั้นอาจตํ่ากวาราคาตลาด และมีการสงมอบขาวเปลือกจริงตามกําหนดเวลา ท้ังนี้ จะทําใหภาครัฐประหยัดท้ังการ

จัดเก็บและพยุงราคาขาว ซึ่งการระบายตอครั้งไมควรตํ่ากวา 5 แสนถึง 1 ลานตัน 

แหลงขาวกลาววา กลุมโรงสีไดมีการทําหนังสือเสนอถึงคณะกรรมการกําชับดูแลโครงการรับจํานํา ขอให

ทบทวนยกเลิกประกาศ พ.ร.บ.วาดวยราคาสินคาและบริการ ตามมติคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและ

บริการ (กกร.) โดยกําหนดหามขนยายขาวขามจังหวัดสําหรับ 10 จังหวัดติดชายแดนประเทศเพื่อนบาน ท่ีอาง

ปองกันการทุจริตและสวมสิทธิขาวจากประเทศเพื่อนบาน โดยเฉพาะกัมพูชาและพมา และตองมีใบอนุญาตขนยาย

กอนมีการขนAd 6x10 ยาย ซึ่งกลุมโรงสีเห็นวาเปนการสรางความเดือดรอนกับการคาปกติ และเพิ่มขบวนการเก็บ

สวยการลักลอบขนขาวตามจังหวัดใหสูงขึ้น 

ท่ีมา มติชน 
 

ธ.ก.ส.อวม!สอวืดเงินจํานําขาวคืน 
รายงานขาวจากทําเนียบรัฐบาล เปดเผยวา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ได

รายงานตัวเลขวงเงินท่ีใชในโครงการรักษาเสถียรภาพราคาสินคาเกษตร ชวงเวลาการผลิตป 2554/2555 และป 

2555/2556 มีวงเงินสูงกวา 6.6 แสนลานบาทแลว ซึ่งสูงกวากรอบวงเงินดําเนินโครงการ ตามมติครม.เมื่อเดือนต.ค. 

2555 โดยแบงเปนเงินกู วงเงิน 4.1 แสนลานบาท และสภาพคลองของ ธ.ก.ส. วงเงิน 9 หมื่นลานบาท โดยประมาณ

การวาภายในสิ้นปงบประมาณ 2556 หรือสิ้นเดือนก.ย. วงเงินท่ีใชดําเนินการจริง อาจจะสูงถึง 7 แสนลานบาท 

ท้ังนี้ ตัวเลขการดําเนินโครงการท่ีสูงกวามติ ครม. ท่ีกําหนดไวดังกลาว อาจสงผลตอการต้ังงบประมาณ

ชดเชยคืนใหแก ธ.ก.ส. ในสวนของวงเงินท่ีเกินจากท่ีวงเงินขายขาวท่ีกระทรวงพาณิชยตองจายคืนใหจํานวน 1.5-1.3 

แสนลานบาท เนื่องจากมติครม.กําหนดกรอบวงเงินดําเนินโครงการรักษาเสถียรภาพราคาสินคาเกษตรไวไมเกิน 5 

แสนลานบาท หากกระทรวงการคลังจะชดเชยให ก็ตองมีมติครม.รองรับใหขยายกรอบวงเงินโครงการ เพราะจะผิด

กฎหมายทันที 

แหลงขาวกลาวอีกวา เดิม ธ.ก.ส. มีแผนท่ีจะขอใหนําสวนตางการกอหนี้ ท่ียังไมเต็มเพดาน โดยให

กระทรวงการคลังจัดหา หรือ คํ้าประกันเงินกูเพิ่มเติม หรือออกพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเรื่องนี้จะตองชี้แจงและอธิบายให

นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี รับทราบและเขาใจเก่ียวกับโครงการรับจํานําขาว เพราะปจจุบันท้ังองคการ
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คลังสินคา (อคส.) และ องคการตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ยังคงออกใบประทวนจํานําขาวเปลือกนาป 2555/2556 

เกือบจะถึง 15 ลานตันแลว และมีแนวโนมรับจํานําขาวนาปรังอีก 7 ลานตัน ทําให ธ.ก.ส.เกรงวาจะมีวงเงินใชดําเนิน

โครงการไมเพียงพอ 

อยางไรก็ตาม หาก ครม. ยืนยันวาจะไมขยายกรอบวงเงิน กระทรวงการคลังก็คงไมสามารถกูเงิน ทําให ธ.

ก.ส. มีขอจํากัดในการกูเงิน นอกจากนั้น ขณะนี้การกอหนี้ตาม พ.ร.บ.หนี้สาธารณะ เกือบเต็มเพดานแลว โดยมีสวน

ตางๆ ท่ียังสามารถกอหนี้หรือกูเงินไดอีกประมาณ 7 หมื่นลานบาท แตกระทรวงการคลังตองสํารองวงเงินกูนี้ไว

สําหรับรัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ เพื่อใชในโครงการลงทุนอ่ืนๆ ท่ีมีความจําเปนดวย จะให ธ.ก.ส.ดําเนินโครงการจํานํา

ขาวเปลือกอยางเดียวคงไมได 

"กระทรวงพาณิชย จะตองเสนอ ครม.เพื่อขอขยายกรอบวงเงินดําเนินโครงการเพิ่มเติมอีก ซึ่งลาสุดมี นาย

นิวัฒนธํารง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะไดรับมอบหมายใหดูแลโครงการรับจํานําขาว

ดวย เคยยืนยันมาแลววา จะไมขยายกรอบวงเงิน แตจะใหใชเงินหมุนเวียนจากการระบายขาว มาใชรับจํานําขาวรอบ

ใหม ฉะนั้นหากไมมีมติครม.รองรับ วงเงินท่ี ธ.ก.ส.จายไปในการรับจํานําขาวสวนท่ีเกินก็อาจไมไดรับชดเชยคืน และ

อาจตองรับภาระวงเงินนั้นไวเอง ซึ่งตองดูวาจะกระทบตอสภาพคลองของ ธ.ก.ส. หรือไม" 

แหลงขาวจากคณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ (กขช.) กลาววา ในท่ีประชุมกขช.นัดลาสุด ไดมีรายงาน

เก่ียวกับวงเงินท่ีใชในการดําเนินโครงการจํานําขาว โดยนาป 2554/2555 ธ.ก.ส.จายเงินกูไปแลว 118,576 ลานบาท 

เปนเงินทุนของ ธ.ก.ส.เอง 9 หมื่นลานบาท เงินกูจากสถาบันการเงิน 28,576 ลานบาท สวนโครงการจํานํานาปรังป 

2555 ธ.ก.ส. จายเงินกูไปแลว 218,670 ลานบาท เปนเงินกูจากสถาบันการเงิน 193,910 ลานบาท เงินจากการ

ระบายขาว 20,850 ลานบาท ธ.ก.ส.สํารองจาย 3,910 ลานบาท ขณะท่ี ครม.อนุมัติใหนําเงินกูจํานําขาวไปใชใน

โครงการมันสําปะหลัง 27,836 ลานบาท และใชในโครงการแทรกแซงยางพารา 15,000 ลานบาท รวมวงเงินกูจาก

สถาบันการเงินป 2554/2555 เทากับ 265,322 ลานบาท ยังคงเหลือวงเงินกู 3,838 ลานบาท จากท่ี ครม.อนุมัติกู 

269,160 ลานบาท 

วงเงินท่ีใชในการดําเนินการป 2555/2556 ครม.อนุมัติกูเงิน 140,840 ลานบาท กระทรวงการคลังกูถึง

เดือนเม.ย. 107,428 ลานบาท คงเหลือ 33,412 ลานบาท รวมกับวงเงินกูคงเหลือป 2554/2555 จึงเทากับมีวงเงินกู

คงเหลือเพียง 37,250 ลานบาท ขณะท่ี ธ.ก.ส.จายเงินจํานําขาวไปแลว 219,738 ลานบาท เปนเงินกู 107,428 ลาน

บาท เงินระบายขาว 59,154 ลานบาท ธ.ก.ส.สํารองจาย 53,156 ลานบาท และโครงการจํานํารอบ 2 ป 2556 จายไป

แลว 31,724 ลานบาท รวมวงเงิน ธ.ก.ส. สํารองจาย 84,880 ลานบาท 

ในการประชุมเพื่อพิจารณาวงเงินจํานําขาวท่ีมีนายนิวัฒนธํารง บุญทรงไพศาล รมต.ประจําสํานักนายกฯ

เปนประธานทางสํานักบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)แจงกับท่ีประชุมวาตามพ.ร.บ.บริหารหนี้สาธารณะ กําหนดวา

กระทรวงการคลังคํ้าประกันไดไมเกิน 20% ของงบรายจายป 2556 จะกูไดแค 4.8 แสนลานบาท ในโครงการจํานํา

ขาว ณ วันท่ี 30 เม.ย.2556 ใชวงเงินกูจํานวนท้ังสิ้น 462,750 ลานบาท คงเหลือวงเงินกู 37,250 ลานบาท เพื่อไมให

วงเงินกูเกิน 

สบน. ระบุวาเมื่อ ธ.ก.ส. ไดรับเงินคืนขายขาวตองนําไปชดใชหนี้เงินกูกอน โดยใหนําไปใชหนี้เงินกูสภาพ

คลอง ธ.ก.ส. 9 หมื่นลาน เพราะฉะนั้นเงินจากการขายขาวคงเหลือ 59,154 ลานบาท จะตองสงคืนเงินกูธ.ก.ส.กอน 

ดันนั้นเทากับวา ธ.ก.ส.ตองสํารองจายเงินในการรับจํานําขาว ณ วันท่ี 14 พ.ค. เปนเงิน 147,944 ลานบาท 

แหลงขาวกลาววา ในการแกปญหาเงินทุนจํานําขาวนั้น กขช. ไดเห็นชอบใหใชหนี้เงินกู ธ.ก.ส. 9 หมื่น

ลานกอน และนําเงินนั้นมาหมุนเวียนจํานําตอ และหากยังไมไดรับเงินจากการขายขาว กรณีเต็มวงเงินแลว ให

กระทรวงพาณิชยตกลงกับ ธ.ก.ส. เปนคราวๆ เพื่อสํารองจายโดยไดรับชดเชยตนทุนเงินอัตรา FDR+1 

นอกจากนี้ยังใหกระทรวงการคลังคํ้าประกันเงินตน ดอกเบี้ย โดยรัฐบาลรับภาระท้ังหมดรวมคาใชจาย

ตางๆ และผลขาดทุนท่ีเกิดขึ้นท้ังหมดของโครงการรับจํานําขาว รวมท้ังท่ี ธ.ก.ส.สํารองจายระหวางรอจัดหาเงินกู 
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อยางไรก็ตาม ทาง สบน. มีขอเสนอเพิ่มเติม โดยเฉพาะความเห็นของนางสาวสุภา ท่ีเสนอใหจํากัดกรอบ

เงินจํานําขาว ไมวากรณีใดๆ กระทรวงพาณิชยจะตองดําเนินการใหมีการใชเงินกูไมเกิน 4.1 แสนลานบาท และเงิน 

ธ.ก.ส.ไมเกิน 9 หมื่นลานบาท ในวันท่ี 30 ก.ย. 2556 และขอเสนอใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบชําระคืนโครงการ

จํานําป 2555/2556 ใหเสร็จภายใน 1 ป ไมเกิน 2 ป โดยไมตองรอระบายผลผลิตใหเสร็จกอน 

ซึ่งสวนนี้ท่ีประชุม กขช. ไมเห็นชอบดวย โดยการใชวงเงินใหหารือกับนายนิวัฒนธํารงอีกครั้งหนึ่ง เพื่อ

ขยายกรอบวงเงินและระยะเวลา ขณะท่ีการใชคืนใน 1 ปนั้นมีการระบุในท่ีประชุมวาไมสามารถทําได เพราะตองให

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) รับรองการปดบัญชีกอน 

แหลงขาวกลาวอีกวา ในการประชุมครม. วันท่ี 4 มิ.ย. กระทรวงพาณิชยจะเสนอท่ีประชุม ครม.พิจารณา

เห็นชอบการจัดทําตัวเลขปริมาณและงบประมาณโครงการรับจํานําเปนรายป ตามมติคณะกรรมการนโยบายขาว

แหงชาติ (กขช.) เห็นชอบในการประชุมเดือนพ.ค. ท่ีผานมา แทนมติเดิมท่ีแยกตัวเลขปริมาณและงบประมาณตาม

รอบเวลาการรับจํานํานาปและนาปรัง โดยยังคงตัวเลขปริมาณและงบประมาณท่ีจะใชในโครงการรับจํานําป 

2555/2556 ท่ีใหสิทธิเกษตรกรจํานําไดปละไมเกิน 2 ครั้ง 

โดยคาดการณขาวเปลือกเขาโครงการรับจํานํารอบแรก (นาป 2555/56) 15 ลานตัน และรอบ 2 (นาปรัง 

2556) อีก 7 ลานตัน และวงเงินหมุนเวียนสําหรับใชในโครงการรับจํานํา 4.1 แสนลานบาท เพื่อใหการบริหารจัดการ

โครงการรับจํานําขาวมีความคลองตัวขึ้น เดิมกําหนดปริมาณและกรอบใชเงินเปนรอบ แตยืนยันวาไมไดขอ

งบประมาณเพิ่มหรือปรับตัวเลขคาดการณจํานํา ยังคงเปน 22 ลานตัน และการปดบัญชีจะสิ้นสุดวันท่ี 15 ก.ย. พรอม

กัน ไมวาจะจํานํารอบ 1 หรือ รอบ 2 

แหลงขาวจากผูสงออกขาว กลาววา ขณะนี้มีการระบายขาวของรัฐบาลในหลายรูปแบบ ไดแก การระบาย

ผานการทําโครงการขาวถุงธงฟา ซึ่งมีการระบายหลายครั้งใหกับผูประกอบการหลายราย เพื่อนําขาวจากโกดัง

รัฐบาลไปปรับปรุงสภาพและจัดสงไปยังพื้นท่ี ซึ่งพบวากระจายอยูแถบจังหวัดลพบุรี และมีอีกจํานวนหนึ่งท่ีไมมีการ

สงมอบขาว ตามโครงการขาวถุงธงฟาแตอยางใด 

นอกจากนี้ มีการระบายผานบริษัทเอกชนรายหนึ่ง ท่ีมีการสงมอบติดอันดับ 1 ใน 5 ผูสงออกขาวสูงสุดเมื่อ

ป 2555 โดยบริษัทดังกลาวไดประมูลขาวในสต็อกรัฐบาลแบบไมระบุโกดัง 

"ท่ีบอกวาขายขาวเกือบหมดแลว ยังเปนท่ีนาสงสัยเพราะถามีขาวออกมาในตลาดไมวาจะสงออก แบบรัฐ

ตอรัฐ หรือขาวท่ีขายในประเทศ คนในวงการตองรูตองเห็นบาง แตนี้ไมมีความเคลื่อนไหวอะไรเลย จึงอดสงสัยไมได

วาท่ีบอกมีออเดอรจีทูจีนั้นเปนจริงหรือไม เพราะราคาขาวไทยสูงกวาคูแขง โดยเฉพาะเวียดนามท่ีราคาเฉลี่ยประมาณ

ตันละ 360-370 ดอลลารสหรัฐเทานั้น จึงไมนาจะมีคําสั่งซื้อมาถึงไทย ยกเวนอิรักท่ียอมสูราคา แตก็มีบริษัทท่ีมีสาย

สัมพันธกับรัฐบาลเปนผูขายและสงมอบใหแลวไมใชรูปแบบการทําจีทูจีอยางท่ีอาง" 

นายกลานรงค จันทิก คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ในฐานะ

อนุกรรมการไตสวนคดีทุจริตโครงการรับจํานําขาว กลาววา ขณะนี้เอกสารท่ี ป.ป.ช.ไดมา แมจะมาจากผูรอง เชน 

สําเนาเช็ค แตหากจะสอบจะตองไดหลักฐานจากธนาคารท่ีมีการรับรองมาเทานั้น ขณะท่ีในสวนของพยาน จะ

ประกอบดวย พยานผูทรงคุณวุฒิ ท่ีป.ป.ช.สามารถเชิญมาใหขอมูลไดทันที 

สวนพยานท่ีเปนเจาหนาท่ีรัฐท่ีเก่ียวของกับเรื่องนี้โดยตรง จะตองดูจากเอกสารวาบุคคลดังกลาวเก่ียวของ

หรือไม มีการเซ็นชื่อในเอกสารหรือไม และหากมีการเซ็นจะตองนํามาดูวาการเซ็นชื่อดังกลาวถูกตองหรือไม ดาน

เอกสารตางๆ ท่ีป.ป.ช.ไดมาขณะนี้ก็ตองมาดูในแตละแฟมมีเอกสารครบถวนหรือไม ท้ังนี้ เม่ือไมนานมานี้

อนุกรรมการไตสวนไดเชิญนางวัชรี วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชยมาชี้แจง โดยไดเพียงขอมูลเบื้องตน ซึ่งในสวน

รายละเอียดนางวัชรี จะใหเจาหนาท่ีของกระทรวงดําเนินการสงเอกสารมาใหตอไป 

นายกลานรงค กลาวอีกวา คณะทํางานของ ป.ป.ช. ไดรับทราบขอมูลของการอภิปรายในการประชุมสภา

ผูแทนราษฎร เพื่อพิจารณารางพ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ นพ.วรงค เดชกิจ
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วิกรม ส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปตยแลว เพราะไดใหเจาท่ีติดตามการอภิปรายอยูแลวและเตรียมนํามาเปนขอมูล

ประกอบการพิจารณาตอไป 

อยางไรก็ตาม ไมสามารถบอกไดวาคดีนี้ จะพิจารณาไดเสร็จเมื่อไหร เพราะขึ้นอยูกับพยานหลักฐาน และ

หากมีกรณีใดท่ีมีผูเก่ียวของท่ีตองถูกไตสวนเพิ่มเติม ก็จะตองดําเนินการไตสวนอีก 

ดาน พล .ต .อ .สถาพร หลาวทอง กรรมการ ป .ป .ช. กลาววา  ไดถอนตัวจากการเปนหนึ่งใน

คณะอนุกรรมการไตสวนคดีโครงการรับจํานําขาวแลว เนื่องจากในอดีตเมื่อครั้งดํารงตําแหนงจเรตํารวจแหงชาติ 

ไดรับมอบหมายจากกระทรวงพาณิชยใหเขารวมเปนคณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการรับจํานําขาว จึงเกรง

วาหากมาทําคดีนี้จะเกิดปญหาประโยชนทับซอนได ท้ังนี้ ป.ป.ช. ไดแตงต้ังใหนายประสาท พงษศิวาภัย กรรมการ 

ป.ป.ช. มาทําหนาท่ีแทน 

ท่ีมา กรุงเทพธุรกิจออนไลน 
 

ธ.ก.ส.รับเกินเกณฑกขช.จ้ีพาณิชยเรงขาย 
โครงการแทรกแซงสินคาเกษตรของรัฐบาลยิ่งลักษณ ชินวัตร ใชงบประมาณบานปลายเกินการควบคุม 

โดยเฉพาะการจํานําขาวลาสุดยอดใชเงินจํานําพุงไปถึง 6.1 แสนลานบาท เกินไปจากกรอบท่ีคณะกรรมการนโยบาย

ขาว (กขช.) ใหไว และยอดรวมงบประมาณในโครงการจํานําขาว จะเพิ่มขึ้นเปน 7 แสนลานบาท ภายในปนี้  

รายงานขาวจากกระทรวงการคลัง เปดเผยวา รัฐบาลต้ังเปาหมายใชวงเงินในโครงการการรักษา

เสถียรภาพราคาสินคาเกษตร ชวงเวลาการผลิตป 2554/2555 และป 2555/2556 วงเงิน 8 แสนลานบาท ซึ่งถึงขณะนี้

รัฐบาลไดใชวงเงินในโครงการรักษาเสถียรภาพราคาสินคาเกษตร 2 ปการผลิตไปแลวท้ังสิ้น 6.6 แสนลานบาท โดย

ในชวงเวลาการผลิตป 2554/2555 รัฐบาลต้ังเปาหมายใชเงินโครงการจํานําขาวเปลือกนาป จํานวน 20 ลานตัน แต

ดําเนินการรับจํานําจริง 6.95 ลานตันขาวเปลือก วงเงิน 1.18 แสนลานบาท และนาปรัง วงเงิน 14.7 ลานตัน

ขาวเปลือก วงเงิน 2.18 แสนลานบาท 

โครงการรับจํานํามันสําปะหลัง วงเงิน 2.7 หมื่นลานบาท และแทรกแซงราคายางพารา จํานวน 1.5 หมื่น

ลานบาท สําหรับขาวนาปชวงเวลาการผลิตป 2555/2556 สิ้นสุดวันท่ี 15 ก.ย. รับจํานําขาวนาป เปาหมาย 15 ลาน

ตัน รับจํานําแลว 13.12 ลานตัน วงเงิน 2.11 แสนลานบาท นาปรังเปาหมายไวท่ี 7.105 ลานตัน จนถึงปจจุบันมี

ขาวเปลือกเขารวมโครงการแลว 2 ลานตัน คิดเปนเงินท่ีตองจายออกไปประมาณ 30,000 ลานบาท 

ท้ังนี้ วงเงินท่ีใชในโครงการรับจํานําขาวเปลือกทุกเมล็ดของรัฐบาล ชวงเวลาการผลิตป 2554/2555 มา

จนถึงป 2555/2556 ใชไปแลวท้ังสิ้น 6.1 แสนลานบาท และอีก 50,000 ลานบาท ใชในการรับจํานํายางพารา และมัน

สําปะหลัง ซึ่งถือวาเกินกวากรอบวงเงินท่ีรัฐบาลกําหนดแลว ขณะท่ีวงเงินของโครงการนี้ท่ีรัฐบาลไดต้ังไววาจะใชไม

เกิน 500,000 ลานบาท 

สําหรับผลขาดทุนจากโครงการนี้ เฉพาะในชวงเวลาการผลิตป 2554/2555 มีผลขาดทุนประมาณ 120,000 

ลานบาท และชวงเวลาการผลิตขาวนาป 2555/2556 มีผลขาดทุนประมาณ 90,000 ลานบาท ท้ังนี้เปนผลสรุป ณ 

เดือนม.ค. 2556 ท่ีผานมา 

ดาน นายลักษณ วจนานวัช ผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) กลาววา ตาม

มติของคณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ (กขช.) มีมติใหควบคุมวงเงินท่ีใชในโครงการรับจํานําขาวเปลือกทุกเมล็ด

ของรัฐบาลวา จะตองไมเกิน 500,000 ลานบาท แมชวงหนึ่งชวงใดของปนี้ ยอดการใชวงเงินอาจจะสูงเกินกวา 

500,000 ลานบาท แตภายในสิ้นปนี้ ยอดการใชจายของโครงการนี้จะตองไมเกิน 500,000 ลานบาท ซึ่งหมายความ

วา จะตองมีการระบายขาว เพื่อนํามาชําระคืนใหกับโครงการนี้ 
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ท้ังนี้ จนถึงปจจุบัน ธ.ก.ส.ไดสํารองเงินในสวนท่ีเกินกวาวงเงินใชจายในโครงการแลวประมาณ 80,000 

ลานบาท ขณะท่ีกระทรวงพาณิชย ต้ังเปาหมายวาจะนําเงินมาคืนใหกับ ธ.ก.ส.ภายในปนี้จํานวน 220,000 ลานบาท 

จนถึงปจจุบันได ธ.ก.ส. ไดรับเงินคืนแลว 120,000 ลานบาท 

สําหรับเงินท่ีจะใชในโครงการรับจํานําขาวนาปรังปการผลิต 2555/2556 นั้น รัฐบาลไดกําหนดวา จะใชเงิน

จากการระบายขาวของกระทรวงพาณิชย ท่ีนํากลับมาหมุนเวียนในโครงการรับจํานําขาวนาปรังชวงเวลาการผลิตนี้

ตอไป 

นายลักษณ กลาววา สิ้นปนี้ยอดใชเงินสะสมสําหรับการแทรกแซงสินคาเกษตรนาจะอยูท่ีประมาณ 7 แสน

ลานบาท เพราะขาวนาปรังท่ีใชเงินกอนใหญทยอยเขาสูโครงการเกือบหมดแลว ยังตองใชเงินเพื่ออีกเพียงเล็กนอย

เทานั้น ดังนั้นการใชเงินของรัฐจึงไมถึงเปาหมายท่ีต้ังไว 8 แสนลานแตอยางใด 

นายสมพร อิศวิลานนท นักวิชาการสถาบันคลังสมองของชาติ กลาววา ในการจํานําขาวมีเงินงบประมาณท่ี

รัฐบาลอนุมัติเพียงแค 4.1 แสนลานบาท และใหใชวงเงินของ ธ.ก.ส. อีก 9 หมื่นลานบาท ซึ่งขณะนี้ยอดใชเงินเกินไป

กวาท่ีกําหนดไวแลว และเปนเหตุผลสําคัญในการท่ี นางสาวสุภา ปยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง ถูกโยกยาย

ออกจากคณะกรรมการปดบัญชีจํานําขาว เพราะนางสาวสุภา พยายามเขาไปปดบัญชีงบดุลคุมยอดคาใชจาย

งบประมาณ  

เขาระบุวา ปญหาสําคัญท่ีสุดอยูท่ีกระทรวงพาณิชยไมสามารถระบายขาวออกไดและท่ีออกมาแถลงวามี

การตกลงรัฐตอรับ ซึ่งแมจะตกลงกันจริง แตเวลาผูซื้อรับสินคาจะซื้อขาวในราคาตลาด ยอดรายรับจึงเขานอย ขณะท่ี 

ธ.ก.ส. ตองจายไปเรื่อยๆ  

"กระทรวงพาณิชยพูดโกหกท้ังนั้น ท่ีบอกวาขายขาวออกไปเทานั้นเทานี้ ท่ีขายไดเปนการขายในประเทศ

มากกวา เพราะขาวไทยหางจากอินเดีย เวียดนาม กวา100 ดอลลารตอตัน" นายสมพร กลาว 

นายสมพร กลาววา รัฐบาลจะประสบปญหาขาดทุนในการขายขาวมาก โดยขาวทุกตันท่ีขายหากคิดไป

ออกไปในราคาตลาดจะขาดทุนประมาณ 240 ดอลลารตอตัน หรือ 7,200 บาท เพราะจํานําเขามาในตนทุนประมาณ 

700 ดอลลารตอตัน แตราคาตลาดขณะนี้อยูท่ีประมาณ 500 ดอลลาร แตเปนราคาท่ีขายไมไดเพราะสูงกวาคูแขง 

เพราะฉะนั้นการขาดทุนแค 2 แสนลานบาท ถือวานอยเกินไป ยอดจริงนาจะสูงมากกวานี้ 

เขากลาววา เพื่อจํากัดการสูญเสียงบประมาณอยางไรเหตุผล รัฐควรจะปรับปรุงระบบการจํานํา โดยจํากัด

ปริมาณจํานํา และจํากัดพื้นท่ีผลิตตอครัวเรือนในการจํานํา โดยมุงเปาชวยชาวนารายยอยและยากจริงๆ เทานั้น 

ขณะเดียวกันในการระบายขาวตองเปดประมูลโปรงใส แมวาราคาจะปรับลดลงมาบาง แตตองยอมขาดทุน เพื่อ

ระบายสต็อกออกไปกอน เพราะเก็บสต็อกไว จะมีแตการสูญเสีย  

"ตองจํากัดปริมาณจํานํา ลดการสูญเสียงบประมาณท่ีไมไดชวยตรงจุดอยางแทจริงลง ขณะท่ีการขายตอง

โปรงใส ไมใชใหคนของตัวเอง 2-3 คน จัดการกับตลาด ขณะนี้ถือวาเสียหายมหาศาลแลว ไมรวมกับอุตสาหกรรมขาว

ไทยท่ีพังท้ังระบบ ซึ่งไมอาจประเมินคาได" 

ท่ีมา กรุงเทพธุรกิจออนไลน 
 

โรงสีหวั่นรัฐพับจํานําขาวผวาหนี้เงินกูขยายโกดัง  
แหลงขาวจากสมาคมโรงสีขาวไทยเปดเผยวา ขณะนี้โรงสีท่ีเขารวมโครงการรับจํานําขาวเปลือกของรัฐบาล

ตางคาดวาโครงการรับจํานําขาวจะไปไมรอด โดยเฉพาะในปหนา เนื่องจากเกรงวารัฐบาลไมมีเงินมาใชในโครงการ

แลว จึงทําทุกอยางท่ีจะหาเงินมาใชหนี้สินท่ีกูยืมจากสถาบันการเงินท่ีใชในโครงการขยายกําลังการผลิตของโรงสีและ

สรางโกดัง 
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"ท่ีผานมาโรงสีไดกูเงินมาลงทุนขยายกําลังการสีขาวเปลือกของโรงสี บางรายกูเงินมาสรางโกดังรองรับ

ขาวสารในโครงการรัฐบาลขนาดใหญ แตทําทาวาโครงการรับจํานําขาวจะไปไมรอด จึงเรงหาเงินคืนแบงกบางคน

ถึงกับพูดวา การลงทุนจะตองคืนทุนภายใน 1 ป" แหลงขาวเปดเผย 

นายมานัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีขาวไทย กลาววา โครงการรับจํานําขาวจะเดินหนาตอไดหรือไม 

เปนเรื่องของรัฐบาล โดยเฉพาะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) วา จะมีเงินมาหมุนเวียนจาย

ใหชาวนาหรือไม สวนโรงสีมีหนาท่ีออกใบประทวนและสีขาว แตเทาท่ีทราบตอนนี้มีเสียงรองจากชาวนาวาจํานําขาว

แลวยังไมไดเงิน 

"ถามวาเรากังวลหรือไม ถาโครงการจะลม ก็ตอบวาไมกังวลอะไร เพราะโรงสีมีหนาท่ีรับขาวและออกใบ

ประทวนใหชาวนา เรื่องเงินเปนเรื่องของธ.ก.ส.กับชาวนาและในสมาคมฯ ไมมีการพูดวาโครงการจะลมหรือไมลม

อยางเปนทางการ สวนโรงสีรายใดจะไปพูดกันก็เปนการพูดกันแบบไมเปนทางการ" นายมานัส กลาว 

นายมานัส กลาววา สวนการสงขาวสารในโครงการรับจํานําขาวเปลือกเขาโกดังกลางในชวงท่ีผานมา มี

ปญหานอยมาก ท่ีมีปญหาก็จะเปนการสงมอบปลายขาวหอมฯ เขาโครงการ แสดงใหเห็นวารัฐบาลขายขาวในสตอก

ได และมีโกดังใหมเขาโครงการเพิ่มเติม สวนจะขายขาวอยางไรคงตองถามกระทรวงพาณิชย 

นายบุญทรง เตริยาภิรมย รมว.พาณิชย ชี้แจงในสภา กรณีมีการอภิปรายวาโครงการรับจํานําขาวมีผล

ขาดทุนมหาศาลวา การดําเนินการปดบัญชีรับจํานําผลิตผลทางการเกษตรเก่ียวของกับโครงการเดิม 15 โครงการ 

เปนโครงการใหม 2 โครงการ คือ รับจํานํา 2554/2555 ตอเนื่อง2555/2556 ท้ังหมดนี้เปนโครงการท่ีคณะกรรมการ

ไดตรวจขอมูลเพื่อรายงานการปดตัวเลขโครงการท่ีตองสงใหคณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติตรวจสอบกอน 

ท่ีมา โพสตทูเดย  
 

เทรดเดอรดาหนาถลมขาวไทย ขายไมออกแพงเวอร 560 เหรียญ 
ผูสื่อขาว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานการประชุมขาวนานาชาติป 2556 (Thailand Rice Convention 2013) 

เม่ือตนสัปดาหท่ีจังหวัดเชียงใหม ทามกลางการจับตาของเทรดเดอร ผูแทนประเทศผูปลูกขาว และประเทศผูนําเขา

ขาวท่ีวา รัฐบาลไทยจะการเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับจํานําขาวป 2556/57 หรือไม หลังจากรับจํานํามาแลว 3 

ฤดูกาลเพาะปลูก และประสบปญหาขาดทุนไมตํ่ากวา 100,000 ลานบาท 

ระหวางการประชุม นายบุญทรง เตริยาภิรมย รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ยืนยันจะระบายขาวสตอก

รัฐบาลดวยวิธีขายแบบรัฐตอรัฐ หรือ G to G ตอไป โดยอางวาไดเจรจาขายใหกับรัฐมนตรีการคาหลายประเทศท่ีเขา

รวมประชุม 

"โตโก สนใจซื้อขาวขาวจากไทยโดยตรง จากเดิมท่ีซื้อผานโบรกเกอร คาดวาหลายแสนตัน และจะเจรจาให

เสร็จในปนี้ อีกท้ังไทยอยูระหวางการยกรางบันทึกความตกลง (MOU) ซื้อขายขาวขาว G to G กับเกาหลีใต เบื้องตน 

1 ลานตันตอป และยังมีอีกหลายประเทศท่ีอยูระหวางเจรจา เชน ในทวีปแอฟริกา ตะวันออกกลาง รวมถึงจีน หากนับ

ปริมาณท่ีเสนอซื้อเขามาในตอนนี้ คาดวาขาวในสตอกรัฐบาลแทบจะไมพอขาย และทําใหไทยเปนศูนยกลางการคา

ขาวโลก และยังยืนยันเปาหมายการสงออกขาวท่ีวางไว 8.5 ลานตัน ขณะเดียวกันจะสงเงินคืนกระทรวงการคลังได

ตามแผน มีเงินเพียงพอใชในโครงการรับจํานําป 2556/2557 แนนอน" นายบุญทรงกลาว 

อยางไรก็ตาม เทรดเดอรคาขาว รวมท้ังหนวยงานรับซื้อขาวของรัฐบาลประเทศคูแขง มองตลาดขาวของ

ประเทศไทยตางออกไป โดย Mr.Jeremy Zwinger ประธานและประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท The Rice Trader 

กลาววา ไทยนาจะสงออกขาวในปนี้ไดแค 6.5 ลานตัน และอีก 3 ไตรมาสท่ีเหลือ ไทยจะตองสงออกเชิงรุก เพราะ

ชวงปท่ีผานมา เงินบาทไทยแข็งคาขึ้น 5.15% เมื่อเทียบกับอินเดียท่ีออนคาลง 28.91% ยอมจะมีผลตอขีด

ความสามารถในการแขงขัน ทําใหราคาขาวไทยแพงเปนอันดับ 2 รองจากขาวสหรัฐ แตยิ่งแตกตางจากคูแขงอยาง

เวียดนามและอินเดียมากเกิน 70 เหรียญสหรัฐตอตัน หรือตางกันมากท่ีสุดในรอบ 20-30 ป  
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"ขาวขาว 5% ของไทยราคาตันละ 560 เหรียญสหรัฐ แตเวียดนามและอินเดียขายอยูราว ๆ 390 เหรียญ

สหรัฐ ซึ่งมันเปนราคาท่ีตํ่าเกินไปหรือไม แตราคาท่ีตางกันอยางนี้ไมควรเกิดขึ้นในระยะยาว ตลาดขาวเปนตลาดเสรี

หรือไม หรือระบบการเมืองท่ีตางมีสวนสัมพันธกับชวงตางของราคาขาวในแตละประเทศ" 

Mr.Michael J.S.Lim ผูอํานวยการบริหาร บริษัท Hyolim จํากัด ประเทศเกาหลี กลาววา ปนี้จะนําเขาขาว 

388,000 ตัน เพิ่มจากปกอนท่ีซื้อท้ังหมด 368,000 ตัน มีท้ังซื้อจากขาวเมล็ดยาวจากไทย และท่ีเหลือซื้อชนิดอ่ืนจาก

สหรัฐ-จีน  

"แมวาจะมีการนําเขาขาวเมล็ดยาวแบบของไทย แตก็มักมีปญหาไปขายตอในตลาดไดลําบาก อยางปกอน

เคยนําเขาขาวไทย 30,000 ตัน รัฐบาลเกาหลีตองเก็บสตอกขาวนั้นไวในคลัง ไมรูจะทําอยางไร ปหนาขอกําหนดเรื่อง

การนําเขาจะหมดอายุ แตตองมีการเจรจากันวาจะตัดสินใจเปดตลาดหรือไม แตหากเทียบราคาแลว ขาวสหรัฐราคา 

24,024 วอน ถูกกวาขาวไทยท่ี 24,866 วอนตอ 20 กก. รัฐบาลไทยจะลดราคาไดไหม" 

นายซูทารโต อลิโมโซ ประธานหนวยงานนําเขาขาวของอินโดนีเซีย (บูล็อก) กลาววา ในปนี้ยังไมมีแผนท่ี

จะนําเขาขาวท้ังจากเวียดนามและไทย เพราะสตอกขาวยังมีอยูและผลผลิตในประเทศก็เพิ่มขึ้นตอเนื่อง จากนโยบาย

รัฐบาลอินโดนีเซียกําลังสงเสริมการเพิ่มผลผลิตขาวและเทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อใหการบริโภคในประเทศเพียงพอและ

ลดการนําเขาขาว ทําใหปท่ีผานมามีการนําเขาขาวเพียง 600,000 ตัน ลดลงจากป 2555 ท่ีมีการนําเขา 1.8 ลานตัน  

ขณะท่ี Mr.Orlan A Calayag ประธานหนวยงานนําเขาขาวฟลิปปนส กลาววา แมวาฟลิปปนสเปนประเทศ

นําเขาขาวรายใหญ แตรัฐบาลมีแผนงาน 10 ป (2554-59) มุงเพิ่มพื้นท่ีเพาะปลูก เพิ่มผลผลิต ขยายระบบชลประทาน

ขนาดเล็กเพิ่ม 108 โครงการจัดสรรน้ําใหกับพื้นท่ี 5,000 เฮกตาร และสรางแรงจูงใจโดยการปรับราคาใหเหมาะสม

กับตลาด คาดวาผลผลิตเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้น 3.3% หรือราว 15 ลานตันตอป ชวยลดการนําเขาขาวลง  

ดาน Mr.David Dawe นักเศรษฐศาสตรอาวุโส องคการอาหารแหงสหประชาชาติ (FAO) กลาววา สวนตาง

ราคาขาวไทยและเวียดนามในชวง 10 ป นับจาก 2546-2556 ตางกันถึง 45% ถือวาไมเคยเห็นกันมากอน ขณะท่ี

ราคาขาวในตลาดอาเซียนท้ังคาสงและคาปลีกก็เพิ่มขึ้น 10-20% โดย FAO ต้ังขอสังเกตวา เปนเพราะโครงการรับ

จํานําขาวของรัฐบาลไทย ใหราคารับซื้อขาวจากชาวนาในปจจุบันเพิ่มขึ้น 60% สูงท่ีสุดกวาจีนและอินเดียท่ีจะใหราคา

รับซื้อขาวเพิ่มแค 20% และบังกลาเทศเพียง 10% สอดคลองกับความเห็นของนางสาวกอบสุข เอ่ียมสุรีย นายก

สมาคมผูสงออกขาวไทย กลาวถึงการสงออกขาวไทยวา อยูในภาวะชะลอตัว โดย 4 เดือนแรกสงออกไดแค 2 ลาน

ตัน ทางเอกชนเตรียมทบทวนเปาหมายสงออกชวงครึ่งปหลัง จะสงออกได 6.5 ลานตันหรือไม เพราะมีหลายปจจัยท่ี

เก่ียวของ ท้ังอัตราแลกเปลี่ยน ราคาพื้นฐานของขาวไทยแพงกวาคูแขงมาก 

ท่ีมา ประชาชาติธุรกิจออนไลน 
 

เมียนมาร-เขมร ทาชิงแชมป สงออกขาว 
Mr. Pwint San  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร เปดเผยในการ

ประชุมขาวโลก (ไทยแลนด ไรซ คอนเวนชั่น 2013) ท่ีจังหวัดเชียงใหม (27 พ.ค.56)วา ในไตรมาสแรกของปนี้เมียน

มารมีการสงออกขาวไปแลว 1.5 ลานตัน ถือเปนปริมาณการสงออกสูงสุดในรอบ 10 ป ขณะท่ีในป 2020 (2563) ต้ัง

เปาสงออกเพิ่มขึ้นเปน 4.5 ลานตัน และต้ังเปาหลังจากนั้นจะสงออกเพิ่มขึ้นทุกป ท้ังนี้เมียนมารมีเปาหมายในป 

2565 จะกลับมาเปนเบอรหนึ่งในการเปนศูนยกลางการคาขาวและเปนเบอร 1 ของผูสงออกขาวในอาเซียน โดย

การคาขาวของเมียนมารเปนของเอกชน 100%  แตรัฐบาลจะใหสนับสนุนเพื่อเพิ่มผลผลิตตอไร 

ดานนายกาน จันเมตา ปลัดกระทรวงตางประเทศกัมพูชา กลาววา ในปการผลิต 2554/55 กัมพูชาผลิต

ขาวเปลือกไดปริมาณ 8.5 ลานตัน ท้ังนี้กัมพูชาต้ังเปาหมายการสงออกขาวในป 2558 เปน 1 ลานตัน จากเดิม

สงออกเพียง  4 หมื่นตัน ซึ่งจะผลักดันใหกัมพูชาเปนผูสงออกขาวอีกหนึ่งรายสําคัญของอาเซียน 
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ขณะท่ี Mr.Sutarto Alimoeso ประธาน Perum Bulog อินโดนีเซีย กลาววา รัฐบาลอินโดนีเซีย ต้ังเปาเพิ่ม

ผลผลิตตอไรใหเพียงพอตอความตองการของผูบริโภค โดยสงเสริมระบบชลประทานและต้ังเปาในป 2557 ผลผลิต

ขาวจะเพิ่มขึ้นเปน 14 ลานตัน    แตท้ังนี้ก็ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ ซึ่งบทบาทของบูล็อก (องคกรสํารองขาว

อินโดนีเซีย) ไดเนนการบริหารจัดการสตอกอาหารของประเทศใหเหมาะสมไมเฉพาะขาว ซึ่งบูล็อกจะดูแลใหอยูใน

ปริมาณและราคาท่ีเหมาะสม 

Mr. Orlan A Calayag Administrator องคกรอาหารแหงชาติฟลิปปนส (NFA) กลาววา ผลผลิตขาวของ

ฟลิปปนสเฉลี่ยประมาณ 15 ลานตัน ซึ่งขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศในแตละป แตปนี้ยังไมมีภัยธรรมชาติท่ีทําใหผล

ผลิตลดลง และรัฐบาลไดใหการสนับสนุนระบบชลประทานเพื่อขยายพื้นท่ีเพาะปลูกเพื่อใหมีขาวท่ีเพียงพอกับความ

ตองการภายในประเทศ 

ขณะท่ีภาคเอกชนของไทยนางสาวกอบสุข เอ่ียมสุรีย นายกสมาคมผูสงออกขาวไทย กลาววา ขณะนี้ไทยมี

ความพรอมท่ีจะเปนศูนยกลางในการคาขาวในอาเซียน เนื่องจากไทยมีการพัฒนาอุตสาหกรรมขาวอยางตอเนื่องท้ัง

เทคโนโลยีการการผลิต, การขนสงรวมถึงการบริการทางการเงินท่ีมีความทันสมัย แตท้ังนี้รัฐบาลตองมีนโยบายท่ี

ชัดเจนเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซีในป 2558 วาจะมีการเปดเสรีดานการคาขาวมาก

นอยเพียงใด 

สําหรับสถานการณการสงออกขาวของไทยขณะนี้อยูในภาวะชะลอตัวโดย 4 เดือนแรก (ม.ค.-เม.ย.56) 

ไทยสงออกขาวไดปริมาณ 2.5 ลานตัน คาดท้ังปภาคเอกชนจะสงออกขาวไดปริมาณ 6.5 ลานตัน สวนจะมีการปรับ

เปาการสงออกขาวลดเหลือ 6 ลานตัน หรือไมนั้นตองรอประเมินสถานการณการสงออกขาวในเดือนมิถุนายนอีกครั้ง 

"แนวโนมการสงออกขาวครึ่งปหลัง ยังพอมีปจจัยบวกหลังจากคาเงินบาทเริ่มออนคาลง แตราคาขาวไทย

ยังสูงกวาคูแขง ซึ่งไทยมีโอกาสท่ีจะกลับมาเปนผูสงออกขาวอันดับ 1 ของโลกไดหากรัฐบาลสามารถผลักดันสงออก

ขาวแบบรัฐตอรัฐ หรือจีทูจีโดยเพิ่มสัญญาและการสงมอบไดมากขึ้น จะทําใหการสงออกเพิ่มจากเปาเดิมได" 

ดานนายบุญทรง เตริยาภิรมย รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย กลาววา การประชุมขาวโลกในครั้งนี้จะ

ชวยใหภาคธุรกิจในวงการขาวไดเจรจา และแลกเปลี่ยนประสบการณในการคาขายขาว ซึ่งจะนําไปสูการเจรจาซื้อ

ขายขาวในท่ีสุด โดยรัฐบาลใหความสําคัญเก่ียวกับการพัฒนาขาวเพื่อใหไทยเปนศูนยกลางการคาขาวของโลก

โดยเฉพาะในอาเซียน ซึ่งขณะนี้ไทยมีสัญญาในการสงมอบขาวยังมีอีกหลายสัญญาท่ีรอสงมอบ รวมถึงอยูระหวาง

เจรจา รัฐบาลยังมั่นใจวาจะสามารถระบายขาวในสตอกไดตามแผนเพื่อนําเงินมาใชเปนทุนหมุนเวียนในโครงการรับ

จํานําขาวรอบใหม  

ท่ีมา หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ 
 

สหรัฐเรงสอบขาวสาลีดัดแปลงพันธุกรรม 
เจาหนาท่ีกระทรวงเกษตรสหรัฐไดสกัดดีเอ็นเอจากเนื้อเยื่อของตนขาวสาลีดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) ท่ี

พบในรัฐโอเรกอน เพื่อสืบหาท่ีมาแลว แตกระทรวงเกษตรยืนยันวาขาวสาลีจีเอ็มโอไมเปนอันตรายตอสุขภาพ 

อยางไรก็ตาม บรรดาบริษัทโรงสีขาวของเกาหลีใตไดระงับการนําเขาขาวสาลีจากสหรัฐแลว ขณะท่ีหลายประเทศใน

เอเชียไดเพิ่มการตรวจตราขาวสาลีจากสหรัฐ ขาวสาลีจีเอ็มโอดังกลาวพัฒนาขึ้นโดยบริษัทมอนซานโตเมื่อกวา 10 ป

กอน แตไมเคยมีการผลิตในเชิงพาณิชย และเคยทดลองปลูกครั้งสุดทายเมื่อป 2548       

การคนพบนาขาวสาลีจีเอ็มโอท่ีไมผานการอนุมัติ ทําใหญ่ีปุนซึ่งเปนประเทศผูซื้อขาวรายใหญของสหรัฐไม

ยื่นประมูลขาวสาลีจากแถบตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐในการประมูลประจําสัปดาหเมื่อวันพฤหัสบดีท่ีผานมา สวน

สหภาพยุโรปบอกวาจะเพิ่มการตรวจสอบขาวสาลีจากสหรัฐมากขึ้น อยางไรก็ดี ขาวดังกลาวยังไมไดสงผลดีใดๆ กับ

แคนาดา คูแขงการสงออกขาวของสหรัฐ โดยคาดกันวาความกังวลใจของผูซื้อจะจางหายไปในไมชานี้ ดานผูจัด
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จําหนายขาวสาลีในสหรัฐตางหวังวา กระทรวงเกษตรสหรัฐจะสามารถเรียกคืนความเชื่อมั่นของผูซื้อตางชาติให

กลับคืนมาไดในเร็ววันนี้ 

ท่ีมา สํานักขาวไทย 
 

เกาหลีใตไมพบขาวสาลีจีเอ็มโอในการตรวจเบ้ืองตน 
สํานักขาวตางประเทศ รายงานจากกรุงกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต เมื่อวันท่ี 3 มิ.ย.วา ในการทดสอบขาว

สาลีและแปงสาลีจากรัฐออริกอน สหรัฐอเมริกา เบื้องตน เกาหลีใตตรวจไมพบขาวสาลีดัดแปลงพันธุกรรม หรือจีเอ็ม

โอ หลังจากมีขาวเมื่อสัปดาหท่ีแลวา มีการตรวจพบขาวสาลีตัดแตพันธุกรรมในสหรัฐ จนทําใหลูกคาท่ัวโลกต่ืน

ตระหนก และบรรดาโรงสีของเกาหลีใต ระงับการนําเขาขาวสาลีจากสหรัฐเมื่อวันศุกรท่ีผานมา จนกวาจะทราบผล

การตรวจสอบสินคาจากสหรัฐครั้งสุดทายจากหนวยงานของรัฐบาลเกาหลี ซึ่งขณะนี้ คาดวาจะแลวเสร็จในวันพุธนี้ 

ท้ังนี้ ขาวสาลีท่ีพบในไรรัฐออริกอน ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐในปลายเดือนเม.ย.ท่ีผานมา ไดรับ

การพัฒนาโดยเทคโนโลยีชีวภาพยักษใหญ มอนซานโต โค. กวา 10 ปกอน แตไมเคยผลิตเปนสินคาเชิงพาณิชย การ

ตรวจพบขาวสาลีตัดแตงพันธุกรรมครั้งนี้ กระตุนใหญ่ีปุนระงับการนําเขาขาวสาลีจากสหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีท่ีผานมา 

ขณะท่ี อีกหลายชาติในเอเชีย ตองตรวจสอบอยางเขมขน และสหภาพยุโรป หรืออียูเอง ก็ระบุวา จะดําเนินการ

ตรวจสอบเชนกัน 

การปนเปอนครั้งลาสุดนี้เกิดกับขาวสาลีเปลือกออนพันธุเวสเทิรนไวต ในแปลงของเกษตรกรอเมริกันราย

หนึ่งท่ีรัฐออริกอน อยางไรก็ตาม ทางกระทรวงเกษตรของสหรัฐ หรือยูเอสดีเอ ยืนยันวา ขาวสาลีจีเอ็มโอ ท่ีพบไมเปน

อันตรายตอผูบริโภค และยังไมพบหลักฐานดวยวาเมล็ดพันธุเหลานี้ไดเขาสูหวงโซการผลิตเชิงพาณิชย 

ท่ีมา เดลินิวส 

 
************************************************************** 

 

 

เวียดนาม 
สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานวา การสงออกขาวชวงวันท่ี 

1-31 พ.ค. 2556 มีจํานวน 648,359 ตัน มูลคา 273.449 ลานเหรียญสหรัฐฯ (FOB) และในชวง 1 ม.ค.– 31 พ.ค. 

2556 เวียดนามสงออกรวม 2.787 ลานตัน มูลคา 1.211 พันลานเหรียญสหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 9.5% 

มูลคาเพิ่มขึ้น 3.9% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2555 ท่ีสงออกได 2.546 ลานตัน มูลคา 1.165 พันลานเหรียญ

สหรัฐฯ (FOB) 

สถานการณราคาขาวของเวียดนามในสัปดาหท่ีผานมายังคงออนตัวลงเนื่องจากอุปทานขาวในตลาด

เพิ่มขึ้น จากการท่ีผลผลิตขาวฤดูใหม (summer-autumn crop) ในเขตท่ีราบลุมแมน้ําโขงไดเริ่มทยอยออกสูตลาดแลว 

โดยราคาขาวขาว 5% อยูท่ีระดับ 370-375 เหรียญสหรัฐตอตัน เอฟโอบี จากระดับ 370-380 เหรียญสหรัฐตอตัน เมื่อ

สัปดาหกอน ขณะท่ีราคาขาวเกรดเดียวกันของปากีสถาน และอินเดียอยูท่ีระดับ 435 และ 440 เหรียญสหรัฐตอตัน 

เอฟโอบีตามลําดับ ขณะท่ีวงการคาคาดวาในชวงนี้ราคาขาวยังคงเคลื่อนไหวในชวงแคบๆ โดยท่ีความตองการขาวใน

ตลาดยังคงมีเปนระยะๆ แตปริมาณไมมากนัก ขณะท่ีผลผลิตของประเทศผูผลิตท่ีสําคัญก็เปนปจจัยท่ีกดดันตลาด

เชนเดียวกัน 

ทางการเวียดนามระบุวาเวียดนามอาจจะมีการรับซื้อขาวในฤดูการผลิตฤดูรอน (summer-autumn crop) 

จากเกษตรกรจํานวน 1 ลานตันขาวสาร (ประมาณ 2 ลานตันขาวเปลือก) เพื่อเก็บสต็อกไว โดยขาวจํานวนนี้คิดเปน

ประมาณ 20% ของผลผลิตขาวในฤดูนี้ซึ่งคาดวาจะมีผลผลิตประมาณ 9 ลานตันขาวเปลือก โดยท่ีผลผลิตขาวจะออก

สูตลาดสูงสุดในชวงเดือนหนา 
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กอนหนานี้มีขาววา สมาคมอาหารยังไมสามารถหาขอสรุปเก่ียวปริมาณขาวในฤดูการผลิตฤดูรอน 

(summer-autumn crop) ท่ีจะมีการรับซื้อเพื่อเก็บสต็อกไว ซึ่ง VFA ตองการใหมีการเก็บสต็อกไว 500,000 ตัน แต

ตัวแทนของจังหวัดตางๆในเขตท่ีราบลุมแมน้ําโขงเสนอใหเก็บสต็อกไว 1.5 ลานตัน นอกจากนี้ขอกําหนดในการรับ

ซื้อขาวเพื่อเก็บสต็อกไวก็ยังไมไดขอสรุปท่ีแนนอนโดยจะตองรอใหรัฐบาลเปนผูพิจารณาอีกครั้ง เนื่องจากในครั้งนี้

นอกจากสมาชิกของสมาคมอาหารแลวยังไดมีมีการเพิ่มหนวยงานในทองถ่ินเขามารวมโครงการดวย 

ท้ังนี้โครงการรับซื้อขาวฤดูการผลิตฤดูรอน เพื่อเก็บสต็อกไวจะเริ่มต้ังแตวันท่ี 15 มิ.ย.-15 ส.ค. นี้ 

สําหรับราคาขาวเปลือกท่ีจะมีการรับซื้อนั้น แหลงขาวของทางการระบุวา ในชวงฤดูการผลิตฤดูหนาว (The 

winter-spring rice crop) ทางการกําหนดราคารับซื้อไวท่ี 5,000 ดองตอก.ก. (ใหเกษตรมีกําไรประมาณ 30%) โดย

คํานวณจากตนทุนการผลิตประมาณ 3,600 ดองตอก.ก.  ขณะท่ีในฤดูการผลิตฤดูรอนจะมีตนทุนการผลิตท่ีสูงกวาคือ 

4,100 ดองตอก.ก. ดังนั้นบางฝายจึงเห็นวาราคารับซื้อควรสูงกวาเดิมเพื่อใหเกษตรยังคงมีกําไรประมาณ 30% 

อยางไรก็ตาม บางฝายกลับเห็นตรงขามเพราะหากกําหนดราคารับซื้อสูง ทางการก็จะตองมีการชดเชย

ราคาใหกับผูท่ีรับซื้อขาวท่ีเขารวมโครงการนี้ดวย เพราะผูคาขาวท่ีจะขายขาวไปยังตางประเทศก็จะตองมีการเสนอ

ราคาขายขาวในระดับท่ีสามารถแขงขันได ซึ่งหากรัฐบาลไมเขามาชวยเหลือก็อาจจะทําใหผูคาขาวประสบภาวะ

ขาดทุนเหมือนท่ีเคยเกิดมาแลวในชวงท่ีราคาขาวในตลาดโลกลดลง 

ท่ีมา Riceonline.com  
 

พมา 
จากสถานการณท่ีคาเงินจาตออนตัวลงเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐในชวงท่ีผานมาไดสงผลดีตอการ

สงออกขาวของพมามาก โดยผูสงออกมีกําไรเพิ่มขึ้นประมาณ 10% แตก็ไดทําใหราคาขาวในประเทศขยับสูงขึ้นดวย 

โดยในชวงเริ่มตนของปงบประมาณนี้ (1 เม.ย. 2556 – 30 มี.ค. 2557) ณ วันท่ี 17 พ.ค. พมาสงออกขาวประมาณ 

97,000 ตัน มูลคาประมาณ 38 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขณะท่ีชวงเดียวกันของปท่ีแลวมีการสงออกประมาณ 119,000 

ตัน  

วงการคาระบุวา ขณะนี้ราคาของพมาอยูท่ีประมาณ 360 เหรียญสหรัฐตอตัน ขณะท่ีอัตราแลกเปลี่ยนอยูท่ี 

948 จาตตอ 1 เหรียญสหรัฐ จากระดับ 860 จาตตอ 1 เหรียญสหรัฐ ในชวงกอนหนานี้ อยางไรก็ตามผลประโยชนืท่ี

เกิดขึ้นในชวงนี้สวนใหญจะตกอยูกับผูสงออกมากวาเกษตรกร เพราะสต็อกขาวสวนใหญอยูในมือของผูสงออกซึ่งได

ซื้อขาวไวในชวงกอนหนานี้  

ท้ังนี้ ความตองการขาวจากตางประเทศท่ีเพิ่มขึ้น กลับสงผลใหราคาขาวในประเทศขยับสูงขึ้นดวย โดย

ขาวพันธ Emahta ราคาขึ้นมาอยูท่ี 15,000 จาตตอถุง จากระดับ 12,500 จาตตอถุง 

เม่ือปงบประมาณท่ีผานมมา (1เม.ย. 2555-30 มี.ค. 2556) พมาสงออกขาวประมาณ 1.3 ลานตัน มูลคา

ประมาณ 528 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ท่ีมา Oryza.com  

 

อินเดีย 
องคการอาหารแหงชาติ (FCI) รายงานวา โครงการจัดหาขาวของรัฐบาลในปการผลิต 2012/13 ซึ่งเริ่มมา

ต้ังแตวันท่ี 1 ต.ค. 2555 มาจนถึงวันท่ี 17 พ.ค. 2556 สามารถจัดหาขาวไดแลวประมาณ 32.96 ลานตัน เพิ่มขึ้น 

2.5% เมื่อเทียบกับจํานวน 32.14 ลานตัน ในชวงเดียวกันของปท่ีผานมา  

ในชวงสองปท่ีผานมาอินเดียกลายเปนหนึ่งในผูสงออกธัญพืช รายใหญท่ีสุดในโลก โดยสงออกเปนปริมาณ

มากถึงปละ 250 ลานตันมาสองปติดตอกันแลว และยังเปนผูสงออกขาวรายใหญท่ีสุดในโลกอีกดวย คาดวาในป 

2556-2557 จะมีการสงออกธัญพืชเพิ่มขึ้นอีก เมื่อเทียบกับป 2536-2537 จะเห็นไดวาผลผลิตธัญพืชโดยรวมเพิ่มขึ้น
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ถึง 40% โดยผลผลิตขาวเพิ่มขึ้น 31% จาก 80 ลานตันเปน 105 ลานตัน และผลผลิตขาวสาลีเพิ่มขึ้น 58% จาก 60 

ลานตันเปน 95 ลานตัน  

การเพิ่มขึ้นของผลผลิตทางการเกษตรดังกลาว เนื่องมาจากการขยายพื้นท่ีเพาะปลูก คุณภาพท่ีดีขึ้นของ

เมล็ด ปุย การชลประทาน เทคโนโลยีและเครื่องจักร รวมไปถึงการท่ีทางรัฐบาลใหการสนับสนุนภาคการเกษตรโดย

การเพิ่มราคาขั้นตาของผลผลิต แตถึงอินเดียจะมีผลผลิตเปนจานวนมาก แตก็ยังขาดแคลนนามันพืชซึ่งตองมีการนา

เขามาโดยตลอด  

ท้ังนี้ พื้นท่ีการผลิตธัญพืช ท่ีใหญท่ีสุดของอินเดียก็คือรัฐ Punjab และ Haryana ซึ่งอยูในภาคตะวันตก

เฉียงเหนือ แตในชวงสองปท่ีผานมาปริมาณน้ําท่ีรัฐท้ังสองเก็บสํารองไวก็มีปริมาณลดลงอยางตอเนื่อง เพื่อท่ีจะลด

ความเสี่ยงในการพึ่งพารัฐใหญๆเพียงสองรัฐ ทางรัฐบาลจึงสนับสนุนใหมีการปลูกขาวในพื้นท่ีทางภาคตะวันออกใน

รัฐ Bihar, West Bengal และ Chhattisgarh ซึ่งในอนาคตจะตองพึ่งพาผลผลิตจากรัฐเหลานี้เนื่องมาจากความ

ตองการบริโภคภายในประเทศท่ีเพิ่มมากขึ้น 
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จีน 
จากการท่ีมีรายงานขาววาไดมีการตรวจพบการปนเปอนสารแคดเมียมในขาวเมื่อเร็วๆนี้ โดยเฉพาะท่ีปลูก

จากมณฑลหูหนานซึ่งเปนแหลงเพาะปลูกใหญท่ีสุดของจีน ทําใหนักวิเคราะหคาดการณวา จีนอาจนําเขาขาวเพิ่มขึ้น

เพื่อทดแทนขาวท่ีปนเปอน ซึ่งถือเปนโอกาสในการสงออกขาวของเวียดนามและไทย รวมท้ังปากีสถาน ในขณะท่ี

อินเดียอาจไมสามารถเพิ่มยอดขายไดเนื่องจากจีนจํากัดการซื้อดวยเหตุผลความวิตกกังวลดานคุณภาพ 

นักวิเคราะหไดคาดการณวา จีนจะนําเขาขาวเพิ่ม 16% หรือคิดเปนปริมาณรวมท่ี 2.2 ลานตัน โดยจะ

ทบทวนประมาณอีกครั้งในชวงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ ซึ่งอาจทําใหจีนกลายเปนผูนําเขาขาวรายใหญท่ีสุดของโลก

แทนท่ีไนจีเรีย  

ปจจุบัน ราคาขาวสารในเมืองกวางโจวของจีน สูงถึง 600 เหรียญสหรัฐตอตัน ในขณะท่ีขอเสนอซื้อขาย

ขาวคุณภาพชั้นเดียวกันจากเวียดนาม มีราคาตํ่ากวา 400 เหรียญสหรัฐตอตัน (ยังไมรวมคาขนสง) ซึ่งความตองการ

ขาวเปนพิเศษจากจีนอาจเปนตัวกําหนดราคาขาวพื้นฐานในตลาดโลกใหแข็งแกรงขึ้น จากท่ีกอนหนานี้ปรับตัวลดลง

เนื่องจากมีการจัดหาลนตลาด ซึ่งในชวงสัปดาหกอน ผูสงออกขาวจากเวียดนามไดปรับขึ้นราคาขาวสงออกแลว

ประมาณตันละ 5 เหรียญสหรัฐตอตัน เนื่องจากคาดวาจะมีความตองการขาวเพิ่มขึ้นจากจีน 

ท่ีมา Oryza.com 
 

อิรัก 
กระทรวงการคาของอิรัก (The Iraqi trade ministry) ไดประกาศเปดการประมูลซื้อขาวขาวท่ีไมใชบาสมาติ

ครั้งท่ี 5 ของปนี้ โดยกําหนดแหลงท่ีมาจากประเทศไทย อุรุกวัย อารเจนตินา และสหรัฐฯ จํานวนอยางนอย 30,000 

ตัน ในวันท่ี 10 มิ.ย. นี้ โดยขอเสนอจะตองมีผลไปจนถึงวันท่ี 14 มิ.ย.  

สําหรับการประมูลซื้อขาวขาวท่ีไมใชบาสมาติเม่ือวันท่ี 19 พ.ค. ท่ีผานมา อิรักไดตกลงซื้อขาวท่ีมี

แหลงกําเนิดจากประเทศไทยจํานวน 120,000 ตัน โดยคาดวาซื้อจากบริษัท Olam international (ราคา 545.59 

เหรียญสหรัฐฯตอตัน CIF free out) และซื้อจากบริษัท Ameropa จํานวน 30,000 ตัน (ขาวจากอารเจนตินา)  

ท้ังนี้ เมื่อรวมการประมูลครั้งลาสุด ในปนี้อิรักซื้อขาวจากไทยเปนจํานวนรวม 360,000 ตัน จากการประมูล 

4 ครั้งนับต้ังแตตนป 2556 โดยใน 3 ครั้งแรก อิรักซื้อขาวไทยครั้งละ 80,000 ตัน 
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อียิปต 
รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการคาตางประเทศ (The Industry and Foreign Trade Minister) ระบุ

วาอียิปตไดออกมาตรการหามสงออกขาวหลังจากท่ีราคาขาวในประเทศไดปรับตัวสูงขึ้น และสต็อกขาวในประเทศมี

ปริมาณลดลง โดยคาดวามาตรการนี้จะมีผลไปจนถึงเดือน ก.ย. ศกนี้ ซึ่งเปนชวงท่ีเขาสูฤดูเก็บเก่ียวขาว 

แหลงขาวทองถ่ินระบุวา ในขณะนี้ราคาขาวเปลือกเฉลี่ยอยูท่ี 2,050 ปอนดอียิปต (EGP) (ประมาณ 293 

เหรียญสหรัฐตอตัน) เพิ่มขึ้นถึง 15% จากระดับ 1,800 ปอนดอียิปต (EGP) (ประมาณ 257 เหรียญสหรัฐตอตัน) 

ในชวงไมก่ีเดือนท่ีผานมา เนื่องจากผูคาขาวไมตองการขายขาวใหแกหนวยงานจัดหาขาวของทางการ (The General 

Authority for Supply Commodities; GASC) เพราะในชวงท่ีผานมาคาเงินของอียิปตออนคาลง 

ขณะเดียวกันมีรายงานวา การสงออกขาวโดยผิดกฏหมายกําลังมีปริมาณเพิ่มขึ้นเพราะ รัฐบาลกําหนด

อัตราภาษีสงออกท่ีสูง (ประมาณ 143 เหรียญสหรัฐตอตัน) และมีคาธรรมเนียมอีกประมาณ 11-21 เหรียญสหรัฐตอ

ตัน โดยกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (USDA) คาดวาการสงออกขาวอยางผิดกฎหมายในชวงเดือน ก.ย. 2555-มี.ค. 

2556 มีประมาณ 400,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากจํานวน 200,000 ตัน ในชวงเดียวกันของปกอน 

กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (USDA) คาดวา ในปการผลิต 2012/13 (ต.ค.-ก.ย.) อียิปตจะมีผลผลิตขาว

ประมาณ 5.2 ลานตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 22% จากจํานวน 4.25 ลานตัน จากปการผลิต 2011/12 ขณะท่ีความตองการ

บริโภคขาวในปการผลิต 2012/13 คาดวาจะมีประมาณ 3.9 ลานตัน 
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